



ที่ นพ ๗๘๙๐๑/ ๑ กต

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม  
อำเภอธาดูปทุมม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาดูปทุมม จังหวัดนครพนม ได้ประกาศใช้  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งยังมีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งสายงาน  
ผู้บริหารที่ว่างอยู่และทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อ  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่าน  
เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะโอน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน  
กำหนดตำแหน่งดังกล่าว หากมีความประสงค์จะโอนให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติหนังสือ  
ยินยอมของผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองความประพฤติ มายังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เพื่อ  
ประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

สำนักปลัด อบต.กุดฉิม  
งานบริหารงานบุคคล  
โทร ๐-๔๒๐๕-๓๖๒๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅฒิม  
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅฒิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความประสงค์  
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅฒิมนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด  
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไข  
เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึง  
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง  
๑๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา

หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความ  
ประสงค์จะขอโอน ให้ส่งคำร้องโอน สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล หนังสือยินยอมให้โอนจากต้น  
สังกัด หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา สำเนาวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยื่น  
ต่อสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅฒิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
โดยรับโอนจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  
๐๔๒-๐๕๓๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅฒิม